

กรุงเทพธุรกิจ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรุงเทพธุรกิจ ● ของตลาดดิจิทัล
พระศรียังออนไลน์ และ Bring ระบบขนส่ง
ผู้สูงอายุ เป็น 3 ที่โดดเด่นในจุดประกาย
ได้รับทุนพัฒนาระบบนวัตกรรม ซึ่งมีผล 3
หมื่นบาท กิจกรรมโครงการดิจิทัล อินโนเวชัน
สตาร์ทอัพที่ระดมทุนเพื่อพัฒนาระบบศึกษา
สู่แรงงานที่แบบนวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์
โครงการ Digital Innovation Startup
Apprentice Batch 2 หรือโครงการ
พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
ธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 2 โดยเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สทศ.) ร่วมกับ ศูนย์ Casean
เพื่อฝึกประสบการณ์การพัฒนาวิศวกรรม
ดิจิทัล ที่กระบวนการเป็นสตาร์ทอัพ ที่กระ
กาศที่จริงนำแบบผลงานในเวทีสตาร์ทอัพ
ระดับชาติให้กับเยาวชนนักศึกษา

นายเฉลิมพล อู่อินดา ผู้อำนวยการ
ซอฟต์แวร์พาร์คกล่าว ว่า แนวคิดโครง
กวาง มาจากความต้องการ สนับสนุนให้
ผู้เข้าร่วมประเพณีธุรกิจเทคโนโลยี สามารถ
พัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรมดิจิทัล
เชิงพาณิชย์ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้
คือผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมาแล้วขาย
ได้ทันทีที่ต้องการ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงธุรกิจไอทีและซอฟต์แวร์
ด้วย ที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้ทั้งธุรกิจ
ของตนเองสิ่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการ Lean
Development Process ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องใช้นั่นเอง
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีได้จัดกิจกรรม
แบบนี้ให้นักศึกษา 11 ทีมผ่านการคัดเลือก
จากทั้งหมด 22 ทีมในวันก่อนจะมีร่วมพิธี
นำเสนองานนวัตกรรมดิจิทัลเริ่มต้นนี้
ผ่านการยื่นสตาร์ทอัพ (Lean Startup)

'3ทีมสตาร์ทอัพดิจิทัล' คว้าทุนพัฒนาต้นแบบ



“ผลิตสินค้าหรือบริการ
ขึ้นมาแล้วขายได้ทันที
ที่ต้องการ โดยคำนึงถึง
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง**”**

จากผู้เข้าร่วมโครงการที่คิดค้นและ
การเป็นสตาร์ทอัพตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา
(มี.ย.-ธ.ค. 60)
ทั้ง 11 ทีมมีผลงานเด่นของผลงานที่
โดดเด่น 3 ทีมที่โดดเด่นที่สุดคือ การจัดการ
ได้แก่ ความยั่งยืนได้ใช้ธุรกิจ ความมุ่งมั่น
และความสามารถของทีม และผลการขาย
ของผลงาน ผลการพิจารณา 3 ผลงานที่
ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรรม
เชิงพาณิชย์ พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีมจ้อง
พื้นที่ตลาดนัด : จ้องตลาดออนไลน์,
ทีมพระศรียังออนไลน์ : ศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนเช่าพระศรียัง และทีม Bring
ผู้สูงอายุ : ระบบนำส่งผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ผลงานของทีมที่ตลาดนัด นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบให้ไว้
ผู้ดูแลตลาดมีระบบบริหารจัดการพื้นที่ และ
การดูแลตลาดของระบบออนไลน์ มีระบบ
แจ้งเตือนการจองและการชำระเงินพร้อมทั้ง
แม่ค้า การตรวจสอบได้ว่าสิ่งใดที่ลูกค้ามีที่วาง
หรือไม่ พร้อมที่จะพร้อมแม่ค้าสามารถจอง
พื้นที่ขายผ่านระบบออนไลน์ มีระบบการ
ชำระเงินออนไลน์ หลักฐานการจองที่ชัดเจน
และสามารถเช็คได้ว่าตลาดใดที่มีพื้นที่ว่าง
ส่วนผลงานพระศรียังออนไลน์
(World Amulet 3D) นักศึกษาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พระศรียังประเทศไทย และชาวต่างชาติ
ด้วยการผนวกเทคโนโลยี 3 มิติ จาก
ประสบการณ์ความรู้ด้านการถ่ายภาพพร้อมทั้ง
นำปัญญาในการศึกษาพระพุทธรูป (องค์ความรู้
จากเขียนพระพุทธรูป) มาสร้างเป็น พอดโมเดลที่ศึกษา
พระพุทธรูป 3 มิติ ที่สามารถดูพระพุทธรูป
ได้แบบ 360 องศา รองรับ 3 ภาษา และระบบ
ซื้อขาย-ประมูล ให้ใช้ร่วมกับระบบเว็บไซต์
ผลงาน Bring ผู้สูงอายุ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เป็นแอปพลิเคชันค้นหา
ผู้ดูแลผู้สูงอายุจากญาติหรือญาติบ้านเพื่อ
มารับส่งผู้สูงอายุที่บ้านไปโรงพยาบาลใน
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ทีมผลงานนี้และดาว
หรือดีดิมกริชา เว็บบอร์ดจัดการเรื่องศึกษา
ให้เรียกร้อยจนกระทั่งส่งกลับถึงบ้าน
“ซอฟต์แวร์พาร์คมุ่งมั่นจะดำเนิน
โครงการนี้ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นนวัตกรรม สอดคล้อง
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย”
นายเฉลิมพล กล่าว